

Forward p.2

มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง
เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ มบส.

BSRU Spot p.3

7 สี ช่วยชาวบ้าน
สานฝันการศึกษา

Recent News p.4

วันสถาปนาราชภัฏ

Headline

“ยูยิตสู”
มบส.คว้า
เหรียญทองแดง
กีฬากราเกมส์

- อ่านต่อหน้า 4



มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือทาง วิชาการกับ มบส.



มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University: NPTU) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยอธิการบดี Professor Dr. Mike Yuan-Kuang Guu และผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์ (Associate Professor Dr. Ted Yu-Chung Liu) เดินทางมาร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จพระยาบรมมหาราชศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา และเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตงได้นำเสนอโครงการที่ประสงค์จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งหมด 4 โครงการ ดังนี้

1. Student Exchange Program

มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ยินดีรับนิสิตในทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยจะออกค่าเล่าเรียน (Tuition fee) ตลอดจนจัดหาที่พัก (Accommodation) ให้ นิสิต ระยะเวลาของโครงการแลกเปลี่ยนอาจอยู่ระหว่าง 1 เดือน ถึง 1 ภาคเรียน ภาษาที่ใช้ขึ้นอยู่กับความสามารถของนิสิตอาจเป็นได้ทั้งภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

2. Internship Program

มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง มีความประสงค์จะส่งนิสิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลให้มาฝึกสอน ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในทุกระดับ (อนุบาล ประถมศึกษา และมีธยมศึกษา) และในทุกรายวิชา ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางโรงเรียนสาธิต จำนวนโดยประมาณ 30 คน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ปี 2559 ซึ่งรายวิชาที่จะให้นิสิตมาฝึกสอน ระดับชั้น ตลอดจนจำนวนนิสิตที่จะมาฝึกสอนได้นั้น ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ให้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้กำหนด เนื่องจากข้อจำกัด

ของภาษาที่ใช้สอนในรายวิชาต่างๆ วิชาที่มีความเป็นไปได้เหมาะสมมากที่สุดได้แก่ครูฝึกสอนในรายวิชาภาษาจีน อย่างไรก็ตาม ก็ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนสาธิต

3. Reciprocal staff/faculty exchange: Centre of East Asian Language and Culture

มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตงเสนอโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยการแลกเปลี่ยน อาจเกิดขึ้นในรูปของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ไปสอนภาษาไทยที่ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในขณะที่เดียวกัน อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ก็จะมาช่วยสอนภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการดำเนินการโครงการเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนตะวันออกของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยเป็นการร่วมมือของมหาวิทยาลัยในไต้หวันทั้งหมด เบื้องต้นจะมุ่งเน้นที่ 3 กลุ่มภาษาด้วยกัน อันได้แก่ 1.) ภาษาไทย 2.) ภาษาจีน และ 3.) ภาษาบาหลี (มาเลเซีย) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องรับสมัครอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยไปประจำที่ศูนย์ฯ

4. Graduate scholarship programs provided at NPTU:

มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง มีความยินดีให้ทุนศึกษาดูระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ประจำปี 2559 จำนวน 2 ทุน ให้แก่นิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปศึกษาดู ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ในสาขาวิชาใดก็ได้ ทั้งนี้ ภาคเรียนที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในเดือนกันยายน 2559 นี้ •

สำนักกิจการนิสิตฯ มอบส. ฟ้า นิสิตทุนการศึกษา ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ทุนการศึกษา “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ระดับอุดมศึกษา



เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ไม้วิษยานันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายณ พุทธิลา ผู้อำนวยการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา บุคลากรและ นิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับทุนการศึกษา ให้การต้อนรับคณะตรวจ เยี่ยมนิสิตนักศึกษาทุนโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา “ระดับอุดมศึกษา” ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ อาคาร 11 ชั้น 6

ทุน “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ระดับอุดมศึกษา ได้ดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2553 เป็นหนึ่งในนโยบายของสถาบันที่ทรักตมสีกองทัพบก ช่อง 7 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรากฐาน ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ด้วยการจัดมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาสทางการศึกษา คัดสรรเด็กเรียน ดีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนจบ ปริญญาตรี และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป ซึ่งนิสิตที่ได้ รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นายใส ตาพัด นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา พลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 และ นางสาวปรีศนี มาลินี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ย 3.45 ซึ่งในโอกาสนี้ คณะทำงานโครงการ 7 สีช่วย ชาวบ้าน ยังได้พูดคุยและรับฟังปัญหาต่างๆ จากนิสิต และคณาจารย์อีก ด้วย

นางสาวปรีศนี มาลินี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.45 ได้รับทุน เนื่องจากมีผลการเรียนดี ช่วย เหลืองานของมหาวิทยาลัย มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีฐานะยากจนทำงานส่งเสียตัวเองเรียนมา โดยตลอด กล่าวว่ “ขอขอบพระคุณผู้ให้ทุนและอาจารย์ที่คัดเลือก ให้ได้รับโอกาสนี้ และขอขอบพระคุณโครงการ 7 สีฯ เป็นอย่างมาก เป็นโครงการที่ดี ทำให้เด็กต่างจังหวัดและด้อยโอกาส ได้เรียนตามที่ตั้งใจไว้จนจบปริญญาตรี และฝันไว้ว่าหลังจากเรียนจบอยากจะเป็น “ครู” เพราะคิดว่าการเป็นครูทำให้ได้มีโอกาสตอบแทนที่ได้รับทุน”

นายใส ตาพัด นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา และนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ได้รับทุน เนื่องจากเป็นนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทำกิจกรรม กับทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด มีความ ประพฤติเรียบร้อย มีความฝันที่จะเป็นครูที่สอนเด็ก ๆ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน จึงได้รับการ คัดเลือกให้ได้รับทุนในครั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2553 จนจบ ระดับปริญญาตรี “สำหรับโครงการฯ นี้ นับว่ เป็นโครงการที่ดีมาก ที่ช่วยสานฝันให้เด็กไทยได้ มีโอกาสรับการศึกษาที่ดีขึ้นและช่วยให้เด็กวางแผน ในการใช้ชีวิตเป็นและอยากให้มอบโอกาสแบบนี้กับ น้องๆ รุ่นต่อไป ทั้งนี้ ตนเองได้ฝันไว้ว่า อยากเป็น ครูที่มีทั้งความรู้และคุณภาพ เพื่อนำไปสอนเด็ก ๆ ตาม ชายแดนหรือเด็กบนดอยที่ขาดโอกาสในการเรียน และอยาก กลับไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดตนเองต่อไป” •

Headline

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



“ยูยิตสู” มบส.คว้า เหรียญทองแดง กันเกราะเกมส์

นอกจากความสามารถทางด้านวิชาการ อีกหนึ่งความสามารถที่ผู้คนทั่วไปมักพูดถึงนิติตจากบ้านสมเด็จฯ คือ ความสามารถทางด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงมายาวนาน BSRU Bulletin ฉบับนี้ เราไม่พลาด!! นำคนเก่ง 1 เดียวของบ้านสมเด็จฯ ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราะเกมส์ มาทำความรู้จักกับทุกคน

แนะนำตัวเอง

นางวงศธร ตั้งชูไชยกุล สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่มาของการเล่นกีฬายูยิตสู และมีกติกาการเล่นอย่างไร

ก่อนหน้านี้ เคยเล่นกีฬายูโดมาตั้งสมัย ม.ต้น จนถึง ม.ปลาย พอเข้ามาวิทยาลัยปี 1 อาจารย์ภรณ์ กุศลวงศ์ ได้แนะนำให้เล่นกีฬายูยิตสู จึงทำให้รู้จักกีฬายูยิตสูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

“กีฬายูยิตสู มีกติกาการเล่นแบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ตะตอย ห้ามตอยหรือห้ามเตะบริเวณข้างหน้า คือระหว่างตา จมูก ปาก แต่สามารถตอยบริเวณแก้ม หรือข้างหูได้ ซึ่งให้เหวี่ยงหมัดไปทางข้างๆ เท่านั้น ห้ามตอยหมัดตรงเด็ดขาด และบริเวณหน้าอกจนถึงเข็มขัด สามารถทำได้ เพราะเป็นส่วนที่ได้แต้มแน่นอน ส่วนที่ห้ามอีกข้อหนึ่ง คือ ใต้เข็มขัด

ส่วนที่ 2 สามารถทุ่มได้หมด ได้ทุกท่า ขอแค่คู่ต่อสู้ล้ม หน้าลง หรือหลังก็ได้ สามารถได้แต้ม

ส่วนที่ 3 จับล็อก หรือหัก คือ คนที่ทุ่มจะสามารถล็อกหรือหักก็ได้ แต่ต้องเป็นท่าล็อกที่มีท่า ไม่ใช่ทำอะไรก็ได้”

ก่อนการแข่งขันกันเกราะเกมส์เตรียมตัวอย่างไร

“ก่อนหน้านี้เล่นมาตลอด เล่นมาเรื่อยๆ พอรู้ว่าตัวเองจะได้มีโอกาสลงแข่ง มีการเตรียมตัว คือ มีการวิ่งทุกเช้า ออกกำลังกายบ้าง และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันเกิดอาการบาดเจ็บในการแข่งขัน”

มีความคาดหวังกับการแข่งในครั้งนี้อย่างไร

“ตอนที่แข่งนั้นอยู่ในช่วงที่กำลังฝึกงาน (ฝึกวิชาชีพครู) ยอมรับเลยว่า ช่วงแรกไม่อยากจะแข่งอะไร คือ อยากจะสอน อยากจะฝึกงาน ทำหน้าที่ของผมให้เสร็จสิ้น แต่มันชนกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ต้องทำให้เลือกว่าระหว่างฝึกงานกับแข่ง ตนเองจะเลือกทางใด? ซึ่งโชคดีที่มีอาจารย์พี่เลี้ยงที่โรงเรียนบางยี่ขัน แนะนำว่า ถ้าเรามีหน้าที่เป็นนักกีฬาเราก็ควรทำก่อน ฝึกงานก็สำคัญ แต่มีเพื่อนที่สามารถสอนแทนเราได้ ทำให้ไม่ค่อยรู้สึกกังวลอะไร ถ้าม



ว่า คัดหวังเหรียญรางวัลใหม่ สำหรับตัวผมไม่ได้คาดหวังอะไร แต่อยากจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ส่วนเหรียญรางวัลที่ได้ ผมถือว่าเป็นโบนัส หรือของรางวัลเล็กๆน้อยๆ การที่ผมใส่ชุดยูยิตสูแข่งกีฬายูยิตสูได้ ถือเป็นความภาคภูมิใจมากแล้ว เพราะว่าการที่พานี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก”

อาจารย์ผู้ฝึกสอนช่วยเสริมเทคนิคอะไรในการแข่งขัน

ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจารย์ภาณุ กุศลวงศ์ หรือ อาจารย์เต๋ จะไม่ได้สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแล้ว แต่ท่านยังติดต่อมาด้วยความเป็นห่วงว่า ซ้อมไหม เป็นไงบ้าง เจ็บตรงไหน ร่างกายพร้อมหรือเปล่า ท่านยังห่วงใยลูกศิษย์อยู่ตลอด อาจารย์เต๋เป็นคนดึงผมเข้าเล่นกีฬายูยิตสู และ ยังคอยแนะนำอาจารย์ต่างๆ ที่มีทักษะหลากหลาย เช่น อาจารย์เอก คือ โค้ชที่ทีมชาติยูยิตสูพาผมไปซ้อมที่สวนดุสิต ทุกวันอังคาร ส่วนวันจันทร์ อาจารย์เต๋พาไปซ้อมที่โรงเรียนสันติราษฎร์ วิทยาลัย ที่เป็นศูนย์รวมของอาจารย์ต่างๆ แต่ละสำนัก มีความสามารถมาคอยมาให้ ซึ่งโชคดีที่อาจารย์เต๋ พาผมไป จนทำให้ผมรู้จักกับอาจารย์เหล่านี้ และได้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวหลากหลายยิ่งขึ้น

แบ่งเวลาให้กับการเรียนและการฝึกซ้อมอย่างไร

อาจารย์เต๋จะบอกเสมอว่า เรื่องเรียนมาเป็นอันดับ 1 ยังไงต้องเน้นเรื่องเรียน เพราะสำคัญมากกว่ากีฬา อาจารย์จึงจัดตารางให้ซ้อมช่วงเย็นมากกว่า ส่วนช่วงภาคเช้า หรือ ภาคปกติ ให้ผมเรียนตามปกติ ช่วงเย็นพาไปซ้อม พาไปดูเทคนิคและพาไปรู้จักโค้ชต่างๆ ว่า มีวิธีการฝึกซ้อมอย่างไร

ฝากถึงเพื่อนๆ น้องๆ ที่สนใจเล่นกีฬายูยิตสู

ผมได้ยินมาเยอะว่า กีฬาต่อสู้เป็นกีฬาที่ใช้ความรุนแรง กีฬาต่อสู้เป็นกีฬาเฉพาะบุคคลที่มีปัญหา หรืออันตราย เด็กเกรง ผมอยากให้คนเปลี่ยนมุมมองในการมองกีฬาต่อสู้ใหม่ว่าเป็นกีฬานิตหนึ่งเหมือนกัน ที่เสริมสร้างสุขภาพของเราให้แข็งแรง และยังสามารถป้องกันจากเหตุที่เราไม่คาดฝัน เหตุที่ไม่คาดฝันไม่จำเป็นว่าจะมีโจรมาปล้น หรือ มีใครเข้ามาทำร้ายร่างกาย แต่ศิลปะป้องกันตัวนี้จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ เช่น ตกบันได หรือ รถล้ม เป็นต้น กีฬาต่อสู้จะแบ่งเป็นหลากหลายสาย โดยเฉพาะถ้าเป็นกีฬายูยิตสู จะเป็นศาสตร์คล้ายๆ มวยอ่อน การโจมตีจะปะทะเบา อาจมีการเตะต่อยแต่มีเครื่องป้องกัน สนับเท้า และ สนับมือ ป้องกันลดการกระแทก และบาดเจ็บ ที่โจมตีต่างๆ เป็นจุดที่ไม่อันตราย เพราะฉะนั้นอยากบอกว่าจะไม่อันตราย ไม่บาดเจ็บด้วยถ้าเราสามารถฝึกซ้อมไว้หรือจะเรียนรู้ไว้ ฝากน้องๆ เปลี่ยนมุมมอง ถ้าน้องคนไหนอยากจะเป็นนักกีฬาแบบพี่ เป็นได้ไม่ยาก เข้ามาที่สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งจะมีขอแนะนำให้น้องๆ ได้ครับ...

แม้เหรียญรางวัลที่ได้จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผ่านมา จะเป็นเพียงเหรียญทองแดง แต่วงศร ตั้งชูไชยกุล สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผลผลิตจากรั้วบ้านแห่งความสำเร็จ.. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่บันทึกอยู่ตลอดไป... •



Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



ผู้บริหารมบส.เข้าร่วมในพิธี วันสถาปนาราชภัฏ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระฯ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้กับสถาบันราชภัฏ ได้อัญเชิญมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ สนามฟุตบอล ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ภายในงานประกอบด้วย ผู้บริหารคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมาย •



สถาบันภาษาจัดการประกวด สุนทรพจน์ ด้านภาษาต่างประเทศ

สถาบันภาษาจัด โครงการประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ด้านภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 เพื่อให้นิสิตที่มีใจรักด้านภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมแข่งขัน และเป็นเวทีในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และทักษะในการประมวลความคิด การแสดงออก รวมทั้งการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ อันจะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต โดย รองศาสตราจารย์ ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การพูดสุนทรพจน์ “ความรักกับเพศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวีภา ดิลกสัมพันธ์ กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ด้านภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Unlimited Love” หรือ “รักนี้...ไร้ขีดจำกัด” จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนวัดบางประกอบ และการแสดงและขับร้องเพลงประสานเสียง ทั้งนี้ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมมากมาย อาทิ อาจารย์ชาวไทยและต่างประเทศ ผู้ปกครอง นิสิตนักศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อีกหลายการแสดงด้วยกันเป็นต้น •





การสอบเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การสอบเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ปีการศึกษา 2559 ภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบที่ 2) มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าสอบคัดเลือกกว่า 60 สาขาวิชา ในการสอบวิชาพื้นฐาน / สอบปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้ที่สอบผ่าน จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://admission.bsru.ac.th/> ●



ผู้บริหาร มบส. ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้บูรณาการ อาเซียนและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการเป็นความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับโรงเรียนราชินีบน ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 180 คน ●



ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา

วันที่ 29 มกราคม 2559 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและชีพหลายแขนง โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนเพื่อชิงของรางวัล มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ●



สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย จัดถ่ายภาพยนตร์ ครั้งที่ 2

โอกาสสอบออกกองทำลมหนาว!! วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ วงษ์ยะรา ประธานสาขา นำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 90 คน เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะภาพยนตร์สำหรับเยาวชน ถ่ายภาพยนตร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สายธาร & ขุนเขา รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์ร่วมกับวิทยากรอาชีพในสายงานภาพยนตร์ ตลอดจนแลกเปลี่ยน ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการผลิตผลงานให้ตอบสนองตามความต้องการของตลาดมากขึ้น ●

สถาบันภาษาจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ BSRU English Camp 2016



วันที่ 29 - 31 มกราคม 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการ BSRU English Camp 2016 โดยในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมนอกสถานที่ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมผู้บริหาร อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สุนทวิสวัสดิ์ วิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศ และนิสิตนักศึกษา กว่า 100 คน โดยกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการเยี่ยมชมในสถานที่ต่างๆ ที่แรกคือ ตลาดน้ำสามพันนาม หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชม โครงการพระราชดำริ ชั่งหัวมัน และ The Venezia จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ นั้น นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนบทสนทนาภาษาอังกฤษ กับเหล่าวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมทำกิจกรรมแรกของวันคือ "Scavenger Hunt at Venezia" สร้างความสนุกสนาน และความสัมพันธ์แก่นิสิตนักศึกษาที่มาจากต่างคณะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

วันที่สองของโครงการ ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมฐาน โดยวิทยากรจากต่างประเทศ เป็นผู้อบรมและแลกเปลี่ยนบทสนทนาภาษาอังกฤษ และช่วงบ่ายของวัน เป็นกิจกรรม Talent Show และการประกวด Mr. and Miss English Camp 2016 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนวันสุดท้ายของโครงการ ในช่วงเช้ายังคงมีกิจกรรมสนุกๆ ให้เข้าร่วม อาทิ กิจกรรม Walk rally ที่พานิสิตนักศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวิทยากรจากต่างประเทศเป็นผู้ดูแลและอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษตลอดการเยี่ยมชม และช่วงท้ายของกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้มอบวุฒิบัตร แก่ตัวแทนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกล่าวปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านคำภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ •

